

Paano ang paghiwalay at pagtapon ng mga Basura sa Ashikaga City

Sa umpisa, hiwalayin ang mga basura sa mga kategorya: *Sunugin*, *Di-sunugin*, *Risaykel*, at mga *Nakakapinsalang basura*, at itapon sa takdang araw at lugar bago mag-alas 8:30 ng umaga.
 ごみを出すときは、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「資源物」、「有害ごみ」に分けて、決められた場所に、決められた日の朝8時30分までにお願いします

Clean Promotion Section, Ashikaga City Office ng telepono 71-4192

Mga Araw na Pagtapon ng Mga Sunuging Basura

月 木 火 金
 Lunes at Huwebes o Martes at Byernes (Depende sa Lugar ng Tirahan)

燃やせるごみは、月曜日と木曜日 火曜日と金曜日に出しましょう。

Gamitin ang takdang plastik na ginagamit sa Ashikaga City para sa basurang pang kusina, mga papel at mga plastik, mga goma, at mga balat.
 *Makakabili ka ng mga plastik bag sa mga tindahan at mga supermarket, combini at mga ilang tindahan sa Ashikaga.
 *Hindi nangungulekta ng basura na hindi plastik bag ng Ashikaga City.

Ang plastic bag na gagamitin sa Ashikaga City

Gamitin ang halatain at medyo-halataing plastik bag para sa mga dahon, damo, at mga dayapers (huwag isali ang ginagamit para sa mga pet). Sa mga basurang ito, hindi na kailangang gamitin ang plastik ng pang Ashikaga City.

* Ang mga damo at dahon na basura ay hindi hihigit sa 40 kilos.
 *itapon ang dumi ng mga dayapers at ilagay sa mga halatain at di halataing plastik at huwag balutin ng dyaryo.
 Tandaan na hindi kukulektahin ang mga basurang pangkusina, prutas, papel na kaplastik ng halatain at medyo halatain na hindi plastik ng Ashikaga City.

Sa mga bundil ng mga kahoy bago itapon.

* Hindi mo kailangan ang plastik pang Ashikaga City ,pero may mga kondisyon sa pagtapon.
 Ang diametro ng kahoy ay 15 cm, haba ay 50 cm. Diametro ng bundil ay hindi lalagpas sa 30 cm.
 Ang mga bundil ay hindi rarami sa tatlo(3).

Mga Araw ng Pagtapon ng Mga Risaykel (A) at Di-Sunuging Basura

1 3 2 4 月 火 水 木 金
 Sa Una ,pangatlo, at pangalawa, at sa pang-apat, na Lunes, Martes, Myerkules, Huwebes at Byernes.
 Depende sa araw ng pagtapon sa inyong lugar.

資源物A・燃やせないごみは、第1・第3 第2・第4 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 に出しましょう。

Gamitin ang halatain at medyo halatain na plastik para sa mga lata, kawali at mga kaldero.

Gamitin ang halatain at di-halataing plastik para mga maliit na aplayanses, pinggan at mga baso.

* Tandaan na ang Ashikaga City ay hindi nangongolekta ng mga basura na humihigit pa sa haba ng 50 cm maliban sa payong

Mga Araw ng Pagtapon ng mga Risaykel at mga Nakakapinsalang Basura

1 3 2 4 月 火 水 木 金
 Sa Una, pangatlo, o sa pangalawa, at pang-apat na Lunes, Martes, Myerkules, Huwebes at Byernes.
 Depende sa lugar ng tirahan.

資源物B・有害ごみは、第1・第3 第2・第4 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 に出しましょう。

Paper cartons 	Itali ang karton sa kris-kros na tali bago itapon 	Mga karton ng gatas, dyus, atbp., na walang dekorasyon ang loob gupitin muna bago hugasan , at patuyuin.
Newspaper and flyers 	Itali ang mga dyaryo at mga polyeto bago itapon 	Puwedeng pagsamahin ang mga dyaryo at mga polyeto.
Cardboard boxes 	Itali ang mga karton at mga kahon bago itapon 	Alisin muna ang mga teyp, at mga pin , buksan at itali.
Magazines and other printed materials 	Itali ang mga magasin, at mga imprenta ng kris-kros, at ilagay sa loob ng paper bag 	Itali ang mga Magasin, kwaderno, diksyonaryo. Ilagay sa paper bag ang mga maliit na basura kagaya ng kahon ng kendi, tisyu, at mga sobre. Itali ang paper bag. *Huwag kalimutang hiwalayin mga plastik na parte, teyp, maruming papel, at may-amoy na papel na dapat sa Sunuging Basura..
Clothes 	Gamitin ang halatain at medyo halataing plastik 	Hindi na kailangang tanggalin ang mga butones ng mga damit (na pwedeng suutin, mga shirt, pantalon atbp.) matres, at tuwalya. *Hiwalayin ang mga maruming damit panloob, o sirang damit para itapon na sunuging basura
Bottles 	Hiwalayin ang mga bote sa bawat kulay at ilagay sa halatain at di-halataing plastik 	*Ang mga takip ay hiwalayin, may mga plastik na takip para sa sunuging basura at mga takip na lata para sa Di-sunuging basura. *Ang hindi malinis at may amoy na bote ay para sa Di-sunuging basura. Alisin ang laman ng mga bote at hugasan.
PET bottles 	Gamitin ang halatain at medyo halataing plastik . 	Alisin ang takip at hugasan para sa Sunuging basura.
Harmful garbage 	Gamitin ang halatain at medyo halataing plastik 	Sa mga baterya, ploresento, layter, isprey na lata, salamin at termometro Tandaan na pagkatapos gamitin ang mga isprey na lata ay butasan para lumabas ang gas nito.

©Ang mga malalaking muwebles na mahigit pa sa kalakihan ng 50 cm, ay hindi maaring kulektahin. Maaring tumawag sa Clean Promotion Section sa teleponong (71-4192) ng Ashikaga City o sa mga kumpanyang nangungulekta ng mga ito. (may bayad)

©Ang ilegal na pagtapon ay ipinagbabawal. Maaring mahatulan ng kulong at piansa.